


ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวข้อ : การจัดการแหล่งน้ำภาคการเกษตร

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๔.๑	<p>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินกิตติอภิมเกษตรกร ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๑๕๐ ราย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ ช่วงกิจกรรม ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑ หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - รูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตร - แนวคิด หลักการ และรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการน้ำ - หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต และการตลาด <p><u>ช่วงที่ ๒ การวิเคราะห์พื้นที่ และวางแผนการผลิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการวางแผนการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ - ทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร: จากการผลิตสู่การตลาด (ทฤษฎีใหม่ การจัดการตลาดเพื่อชุมชน) <p><u>ช่วงที่ ๓ การรวมกลุ่ม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมกลุ่ม : การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสร้างเครือข่าย/กลุ่ม <p><u>ช่วงที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน)</u></p>	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		
๔.๒	<p>สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดมหาสารคาม มีผลการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไปนี้</p> <p>๑) ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๓ อยู่ใน “ระดับดีมาก”</p> <p>๒) ผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔ อยู่ใน “ระดับดีมาก”</p> <p>๓) ผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ อยู่ใน “ระดับปานกลาง”</p>	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	<p>นอกจากนี้โครงการดังกล่าวทำให้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘๘๐ แห่ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ไม้ประดับ ภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพิ่มรายได้ และการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการตื่นตัวในการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติมากขึ้น</p> 	
๔.๓	<p>ผลการดำเนินงานโดยสรุป</p> <p>สถานีพัฒนาที่ดิน มหาสารคาม ได้ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ๒,๙๐๐ บ่อ งบประมาณดำเนินการ ๔๓,๖๕๓,๐๐๐ บาท (งบปกติ ๒,๕๐๐ บ่อ งบเหลือจ่าย ๔๐๐ บ่อ)</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการขุดสระน้ำให้เกษตรกรเสร็จเรียบร้อยครบการเป้าหมายแล้ว ๒,๙๐๐ บ่อ ผลการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับการจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการขุดสระน้ำประจำไร่นา ได้จำนวน ๒,๙๐๐ บ่อ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕,๘๐๐ ไร่</p>	สถานีพัฒนาที่ดิน มหาสารคาม

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	<p>ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการทำการเกษตร สามารถบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำการเกษตรได้</p> 	

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๔.๔	<p>โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน ๑ ,๕๐๐ไร่ บ้านเชียงเหียน ๒ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เนื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ได้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่บ้านเชียงเหียนมีความเดือนร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรในช่วงฤดูฝน ที่เกิดฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกระจายน้ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่บ้านเชียงเหียนและหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ประมาณ ๑ ,๕๐๐ไร่ และทำให้ราษฎรบ้านเชียงเหียนและหมู่บ้านใกล้เคียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ และผลผลิตที่สูงขึ้น</p>    	โครงการชลประทานมหาสารคาม